

# Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm: quyết liệt ngay từ đầu năm

*Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2022 nói chung đã có nhiều tín hiệu khả quan, khi ngay từ tháng 1, số người tham gia BHXH bắt buộc trên cả nước đã đạt 15,2 triệu người, tăng 103 nghìn người (0,7%) so với năm 2021; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 13,502 triệu người, tăng 107 nghìn người (0,8%) so với năm 2021...*

► Thảo Nguyên

**B**HXH Việt Nam cho biết, năm 2022 các chỉ tiêu Chính phủ giao cho toàn ngành đều tăng. Cụ thể, so với thực hiện năm 2021, chỉ tiêu BHXH bắt buộc tăng khoảng 11,4% (cao gấp 2 lần so với bình quân hàng năm); BHXH tự nguyện tăng khoảng 53,6% (cao gấp 1,8 lần so với bình quân hàng năm); bảo hiểm y tế (BHYT) tăng 3,2% (cao gấp 1,5 lần so với bình quân hàng năm); thu tăng khoảng 6,6%. Trong khi năm 2022, chính sách về BHXH, BHYT lại có nhiều nội dung thay đổi, như mức chuẩn nghèo tăng lên, dẫn đến số phải đóng BHXH tự nguyện cũng tăng; hay triển khai thu BHXH với người nước ngoài đóng vào quỹ dài hạn (hưu trí, tử tuất)... Theo ông Dương Văn Hào, Trưởng ban Quản lý thu-Sở thẻ (BHXH Việt Nam), nhiệm vụ thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2022 rất nặng nề nên phải quyết liệt ngay từ đầu năm mới đảm bảo tiến độ, yêu cầu đặt ra.

Theo đó, BHXH các địa phương cần tăng cường rà soát dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp, phân loại, lập danh sách đơn vị chưa tham gia, hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT. Về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, cần thực hiện linh hoạt các hình thức tuyên truyền, đảm bảo thông tin đến được với đông đảo người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, người mới thoát nghèo để vận động họ tiếp tục tham gia... Ngoài ra, sớm xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của đại lý thu bám sát Nghị định số 89/2020/NĐ-CP, tạo điều kiện để BHXH các tỉnh, TP chủ động triển khai.



Ảnh: BHXH

Mặt khác, trong bối cảnh nguồn lực con người có hạn, để hoàn thành được các nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định 171/QĐ-BHXH thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Theo đó, sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện quy trình quản lý chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp nhằm giảm thời gian, hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện; nâng cao chất lượng phục vụ. Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả; thực hiện các giải pháp theo hướng giảm số lượng thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí cho người dân, DN. Mặt khác, đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công trực

tuyến mức độ 4 trên Công dịch vụ công của ngành và trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu với các tổ chức, đơn vị liên quan.

Theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, để hoàn thành các chỉ tiêu đã được giao, toàn ngành sẽ tập trung cao độ, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. BHXH các địa phương cần đặc biệt chủ động triển khai từ sớm, từ xa các giải pháp, bám sát sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam; đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chú trọng tham mưu chỉ đạo, giao chỉ tiêu đến từng xã, phường. Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, TP cần đề xuất ngân sách địa phương, cũng như huy động các nguồn lực khác để hỗ trợ người dân trên địa bàn tham gia BHXH, BHYT. Mỗi một cấp cơ quan BHXH, từng bộ phận, lĩnh vực nghiệp vụ phải xây dựng các kịch bản cụ thể, linh hoạt, thay đổi theo từng tình huống, từng thời kỳ, phù hợp với thực tế tại địa phương ■